



ที่ พร ๐๐๒๓๒/ว พ.ศ. ๒๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งประกาศกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่) ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ สมบุญโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗-๑๘ ส่ง Fax. ต่อ ๑๙



ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่
เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เสนอโครงการ/กิจกรรมที่ สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๖ และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันพิจารณา กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดแพร่ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินแล้ว ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมิน ดังนี้

- มีการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
- มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และมีผลผลิตบางส่วนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๓ คะแนน
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ คะแนน
- ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ๐ คะแนน

จึงประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดแพร่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายศักดิ์ สมบุญโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่